



# Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức và cá nhân nước ngoài ở thành phố Cần Thơ

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG\*

*Những năm qua, công tác khen thưởng các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ luôn được thành phố chú trọng. Việc tham mưu cho lãnh đạo trong công tác khen thưởng ngày càng chất lượng và hiệu quả; công tác tuyên truyền, phát hiện các nhân tố tích cực được đẩy mạnh; nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài được khen thưởng dưới nhiều hình thức.*

**T**hành phố Cần Thơ thành lập vào ngày 01-01-2014, trên cơ sở chia tách tỉnh Cần Thơ thành tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Nằm ở vị trí trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, là cửa ngõ giao lưu chính của vùng Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ có diện tích tự nhiên là 1.401 km<sup>2</sup>, số dân là 1.199.817 người, với 9 đơn vị hành chính, gồm 5 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt và 4 huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền, với 85 xã, phường, thị trấn.

Ngày 24-6-2009, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 889/2009/QĐ-TTg, công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Từ đó, tốc độ tăng

trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh từng bước được cải thiện, thu nhập dân cư tăng, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

## Những bước chuyển tích cực

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay, thành phố Cần Thơ đã và đang tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới nhằm khai thác các nguồn lực và cơ hội để phát triển trên tinh thần kết hợp phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được xác định là một “kênh” quan trọng trong khai thác các nguồn lực. Thành phố Cần

Thơ rất chú trọng việc “Tăng cường vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội”<sup>(1)</sup>, tạo điều kiện để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hiểu biết hơn về đất nước, con người, lịch sử và văn hóa của Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hợp tác, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay, đa số các tổ chức nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố là các

\* ThS, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 113

tổ chức phi chính phủ (Non-Governmental Organizations, gọi tắt là NGOs) dưới nhiều dạng khác nhau. Tiêu chí hoạt động của các tổ chức này là cứu trợ nhân đạo đối với nạn nhân chiến tranh, thiên tai và nghèo đói, không phân biệt chính kiến và địa dư. Đặc điểm chung của các tổ chức phi chính phủ là được thành lập một cách tự nguyện và hợp pháp, không thuộc bộ máy hành chính nhà nước và không nhằm mục đích lợi nhuận. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống buôn bán phụ nữ và cứu trợ trẻ em khuyết tật, mồ côi không nơi nương tựa, y tế và ngày càng tập trung hơn vào các lĩnh vực phù hợp với các ưu tiên và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta, đặc biệt là xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững ở vùng còn nghèo, vùng sâu, vùng xa. Sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân nước ngoài không chỉ là vật chất mà bao gồm cả chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ, nâng cao dân trí, chăm sóc y tế, phổ cập giáo dục... Hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của thành phố, đồng thời góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp

tác giữa nhân dân ta nói chung, nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng với nhân dân các nước trên thế giới.

Thực tế tại Cần Thơ, phần nhiều các dự án viện trợ phi chính phủ giá trị không lớn, chỉ trên dưới khoảng vài chục ngàn USD; có dự án chỉ thực hiện trong một số ấp, một số xã; nhưng Cần Thơ biết gắn kết các dự án vào các chương trình kinh tế - xã hội, hoạt động nhân đạo của địa phương, bổ sung kịp thời cho nhu cầu của các đối tượng khó khăn nhất, các vùng khó khăn nhất, nên đã phát huy tác dụng và hiệu quả rõ rệt. Điển hình như dự án tín dụng dạy nghề thu hút nông dân vào làm ăn theo nhóm của CCFD (Pháp), TRIAS (Bỉ), dự án nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng tại ấp, tại xã như ICCO (Hà Lan), Cascodeme (Thụy Sĩ), chương trình Wind (Nhật Bản)... Quá trình thực hiện tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài bảo đảm việc triển khai đúng đối tượng thụ hưởng và mục tiêu của các chương trình, dự án. Tài chính minh bạch, công khai bước đầu tạo được lòng tin đối với các tổ chức phi chính phủ và từ hiệu quả thực hiện các dự án đã có tác dụng trong việc thu hút và mời gọi các tổ chức phi chính phủ đến Cần Thơ thực hiện dự án

trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ hiệu quả hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và của cá nhân nước ngoài, Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ chủ động đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố đúng đối tượng, đúng thành tích. Đặc biệt, việc khen thưởng đột xuất ngày càng được quan tâm chú trọng. Việc lập hồ sơ, quy trình xét duyệt các hình thức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và thủ tục theo quy định.

Khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài gồm các hình thức huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen.

Đối với cấp thành phố theo quy định, thẩm quyền quyết định hình thức cao nhất là Bằng khen của Ủy ban nhân dân cấp thành phố, và phải bảo đảm tiến hành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Kết quả trong hai năm 2012 và 2013, thực hiện công tác khen thưởng các tổ chức, cá nhân nước ngoài, Sở Ngoại vụ đã đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân



thành phố tặng Bằng khen cho 11 tổ chức và 07 cá nhân nước ngoài hoạt động trong nhiều lĩnh vực có nhiều đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Năm 2012, có 9 tổ chức và 3 cá nhân đóng góp nhiều cho thành phố trong các lĩnh vực y tế, cải thiện đời sống cho đồng bào vùng sâu gặp nhiều khó khăn, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về hòa nhập với cộng đồng, cứu trợ trẻ em là nạn nhân đi-ô-xin có hoàn cảnh khó khăn được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội - Hoa Kỳ; Tổ chức Challenge to Change - Hoa Kỳ; Tổ chức Alliance Anti Traffic - Pháp; Tổ chức Save the Children - Anh; Tập đoàn dầu khí Chevron - Hoa Kỳ; Tổ chức Heifer International - Hoa Kỳ; Hội Rayon de Soleil de L'enfant entranger - Pháp; Tập đoàn Philip Morris International - Hoa Kỳ; Tổ chức Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, công nghệ và môi trường - Ô-xtrây-li-a; ông Nguyễn Văn Trọng - Hoa Kỳ; bà Nicole Daynac - Pháp; Bà Janine Jaccoud - Thụy Sĩ). Và, năm 2013, có 2 tổ chức và 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe trẻ em được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy

ban nhân dân thành phố (Bệnh viện Morges - Thụy Sĩ; Hội VMA (Foundation Vietnam Médecine Aide) - Thụy Sĩ; Giáo sư bác sĩ Eric Bucher - Bệnh viện Morges; Bác sĩ Christophe Perruchoud - Bệnh viện Morges; Điều dưỡng Anne Durrer - Điều phối viên Bệnh viện Morges; Bác sĩ Jean - Marie Choffat - Phó Chủ tịch Hội VMA<sup>(2)</sup>).

Công tác khen thưởng nói chung và công tác khen thưởng các tổ chức, cá nhân nước ngoài nói riêng trong thời gian qua tại thành phố Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố, trở thành đã động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

### **Một số giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài**

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo và quản lý của Nhà nước đối với công tác khen thưởng, vận dụng một cách cụ thể, sáng tạo, kịp thời làm cho công tác khen thưởng bắt nhịp được với thực tiễn cuộc sống, phát huy vai trò là

động lực thúc đẩy nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai là, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác khen thưởng, trong đó cần cụ thể hóa các tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đối với đối tượng là các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đặc biệt, cần bổ sung hệ thống cơ sở pháp lý đối với các đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của nước ta nhưng không hoạt động trên lãnh thổ nước ta.

Ba là, đổi mới hình thức khen thưởng, chú ý quan tâm khen thưởng đột xuất; bám sát và thực hiện nguyên tắc khen thưởng: "chính xác, công khai, công bằng, kịp thời".

Bốn là, phát huy tính chủ động của các đối tác tại địa phương, hướng dẫn và tích cực hỗ trợ các tổ chức và người nước ngoài hoàn thành các thủ tục theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền, phát hiện những nhân tố tích cực, giới thiệu những tấm gương sáng để tạo sự lan tỏa trong xã hội ■

(2) Báo cáo số 1220/BC-SNgV ngày 16-11-2012 và Báo cáo số 1268/BC-SNgV, ngày 19-11-2013, về quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ